

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA TUỔI TRẺ TRÀ VINH QUA NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC

Huỳnh Minh Phúc*

ABSTRACT

The historical significance and lessons learned in the organization and activities of the youth of Tra Vinh in the period 1931 - 2017 will be valuable and genuine values... for today's youth generation to perceive and act properly. The article mentions the glorious traditions of the youth of Tra Vinh province through historical stages; through which the main lessons learned.

Keywords: *Glorious tradition of youth in Tra Vinh province, lessons learned*

Received: 5/1/2022; **Accepted:** 10/1/2022; **Published:** 17/1/2022

1. Đặt vấn đề

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Trà Vinh, hệ thống chính trị trong tỉnh ngày càng được củng cố vững mạnh. Đặc biệt là Tỉnh đoàn Trà Vinh, tuổi trẻ và thanh niên Trà Vinh luôn nêu cao ý chí cách mạng, nhiệt huyết, sáng tạo; đã từng bước trưởng thành cả về tổ chức và hoạt động, đóng góp trực tiếp, to lớn vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội; xứng đáng là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị tin cậy của Đảng, của Tỉnh ủy Trà Vinh. Hoạt động của tuổi trẻ và phong trào thanh niên gần một thế kỷ là cơ sở thực tế giúp cho Tỉnh ủy có những chủ trương, chính sách phù hợp để động viên, phát huy vai trò tuổi trẻ và thanh niên tinh nhà trong giai đoạn cách mạng mới. Ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của thanh niên Trà Vinh giai đoạn 1931 - 2017 sẽ là những giá trị chân chính để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nắm vững, hiểu rõ một cách sâu sắc và rèn luyện, tích cực vận dụng, và phát huy giá trị truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ thanh niên đi trước cả trong nhận thức và hành động của mình. Bài viết sẽ đề cập đến những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Trà Vinh; qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm chính.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Trà Vinh

Tròn 90 năm (1931 - 2021), tiếp nối các thế hệ cha anh đi trước, cùng tuổi trẻ cả nước nói chung, thanh niên tỉnh Trà Vinh ngày nay vẫn luôn gìn giữ,

phát huy, phát triển và bổ sung các nội dung mới vào 4 truyền thống cách mạng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đó là:

Truyền thống yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh thân mình vì độc lập, tự do, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo... để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong tổ chức đoàn, hội, đội.

Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ, chính trị văn hóa, khoa học, kỹ thuật, quản lý và quân sự... say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, công hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

2.2. Những chặng đường cách mạng lịch sử của tuổi trẻ Trà Vinh dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, góp phần thắng lợi chung của đất nước

Gian đoạn 1931 - 1945, chưa có hệ thống Đoàn thanh niên từ trên xuống dưới, qua nhiều lần đổi tên và gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, nhiều lần hợp rồi lại tan, nhưng dưới sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng, sự giúp đỡ của cán bộ, đảng viên, thanh niên các dân tộc tỉnh Trà Vinh đã cùng với nhân dân lao động trong tỉnh đấu tranh tích cực, bền bỉ, bằng nhiều phương thức phù hợp. Từ chỗ làm nòng cốt trong các phong trào 1930 - 1931, 1936 - 1939, đến việc làm lực lượng chủ lực trong khởi nghĩa Nam kỳ, đặc biệt là trong khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng thanh niên Trà Vinh đã tạo ra luồng sinh khí mới và dấu ấn

* ThS. Trưởng Chính trị tỉnh Trà Vinh.

quan trọng cho phong trào cách mạng tinh nhà. Tuy tổ chức và hoạt động chưa thật đồng bộ, chặt chẽ, song thanh niên Trà Vinh đã khẳng định tiền đề và sự đóng góp to lớn của đội quân xung kích, chỗ dựa tin cậy đối với sự thắng lợi cuộc cách mạng tinh nhà và cả nước.

Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1946 – 1954, Đoàn Thanh niên cứu quốc tỉnh Trà Vinh đã phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp tục chấp hành tự giác sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Ủy ban kháng chiến tỉnh, tiếp tục vượt qua gian khổ hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất. Thực tiễn cách mạng nhất là trước yêu cầu và điều kiện thuận lợi phục vụ kháng chiến, Đoàn thanh niên Trà Vinh giai đoạn này đã tiếp tục củng cố, phát triển cả về chất lượng và số lượng; khẳng định vững chắc thêm vai trò nòng cốt, quan trọng của đội hậu bị của Đảng, cho Tỉnh uỷ, lực lượng quân đội tỉnh Trà Vinh. Trong gian khổ, hy sinh, tuổi trẻ và phong trào thanh niên Trà Vinh bầy giờ cho thấy sự trưởng thành cả về nhận thức tư tưởng, hành động cách mạng một cách tự giác, trách nhiệm cao; tiếp tục là tiền đề, tạo niềm tin lớn lao cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam nói chung và cách mạng tỉnh Trà Vinh trước kẻ thù lớn mạnh.

Giai đoạn cách mạng 1954 – 1975, thanh niên các dân tộc tỉnh Trà Vinh tiếp tục tỏ rõ là lực lượng nòng cốt của Đảng, của Tỉnh uỷ Trà Vinh, kiên cường tham gia đấu tranh sôi nổi, rộng rãi đòi Mỹ - Ngụy thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi dân sinh dân chủ, đấu tranh chống “Tổ cộng, diệt cộng”, thực hiện Đồng khởi Mỹ Long, đánh bại “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”; tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân, đánh bại chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”, tiến hành Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thắng lợi – hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước. Trong suốt hai mươi một năm tham gia kháng chiến với rất nhiều thử thách, nguy nan từ đế quốc Mỹ, Mỹ - Ngụy, lực lượng thanh niên tinh nhà đã luôn cùng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, vừa sáng tạo, mưu trí đấu tranh đánh địch với nhiều hình thức đấu tranh: công khai, bán công khai, bí mật, kết hợp binh vận với đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, vừa kiên cường bám trụ vừa xung phong xây dựng vùng giải phóng và căn cứ địa cách mạng, tham gia một cách hiệu quả nhiều hiệu quả phong trào cách mạng ở cơ sở. Giai đoạn cách mạng ác liệt này, đóng góp

nổi bật của tuổi trẻ và hoạt động thanh niên Trà Vinh là đã cùng với các lực lượng cách mạng làm tiêu hao sinh lực địch, tiêu diệt địch ngày càng lớn, gây thiệt hại ngày càng nặng nề cho địch; qua đó đã góp phần to lớn làm thất bại âm mưu, chiến lược, tiêu diệt ý chí, sự ngoan cố, thâm độc của địch, làm cho chiến thắng của quân dân Trà Vinh và cả nước là thắng lợi vẻ vang, hào hùng, chính nghĩa.

Giai đoạn 1975 – 1992, trong điều kiện đất nước và tỉnh Trà Vinh được giải phóng, Nhân dân và tuổi trẻ, thanh niên Trà Vinh đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tham gia ổn định tình hình, hàn gắn vết thương chiến tranh, hăng hái tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tập trung vận động phong trào rộng lớn trong thanh – thiếu niên và hoạt động đoàn tham gia thực hiện ba chương trình kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước. Trong bầu không khí thực sự làm chủ vận mệnh của mình, lực lượng thanh niên tinh nhà tích cực tiếp thu, thực hiện cơ chế quản lý kinh tế tập trung, vừa thể hiện sự sáng tạo, nhạy bén, tham gia sản xuất, kinh doanh phù hợp thực tiễn (1975 – 1986); nhất là phát huy vai trò nòng cốt trong học tập nâng cao trình độ, làm giàu tri thức, kinh nghiệm, tích cực cải tạo, phát triển kinh tế các địa phương khi thực hiện ba chương trình kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước (1986 – 1992), góp phần quan trọng vào chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới kinh tế, xây dựng đời sống mới. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong tuổi trẻ và hoạt động thanh niên Trà Vinh đã được tôi rèn trong chiến tranh, giờ tiếp tục được vận dụng và phát huy trong điều kiện mới, hoàn cảnh mới, vì hạnh phúc và phát triển của con người.

Giai đoạn 1992 – 2017, hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh nổi bật về sự rèn luyện, tu dưỡng, tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, để lại dấu ấn sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đồng hành cùng thanh thiếu niên. Có thể thấy rõ, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, sâu sắc, toàn diện, của Trung ương Đoàn, của Tỉnh uỷ, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Trà Vinh đã phát huy một cách hiệu quả truyền thống cách mạng trong điều kiện mới, với tâm thế và hành động chủ động, tích cực để hội nhập và phát triển.

2.3. Ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm của tuổi trẻ tỉnh Trà Vinh.

2.3.1. Ý nghĩa lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh.

Gần một thế kỷ đã trôi qua, qua từng giai đoạn cách mạng sôi nổi, quyết liệt nhất, Thanh niên Trà Vinh dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, cụ thể là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh đã được rèn luyện lâu dài, gian khổ, chung lòng, chung sức cùng toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa đưa cuộc cách mạng tháng 8/1945 đến thành công, nhưng cũng đầy vẻ vang, là niềm tự hào của mỗi đoàn viên, thanh niên tỉnh Trà Vinh hôm nay. Sự công hiến, hoạt động, trưởng thành và phát triển của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho quê hương và cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi vĩ đại, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, Tổ quốc thống nhất; cả nước quá độ từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Thanh niên Trà Vinh luôn là lực lượng hậu bị hùng hậu của Đảng, là sức mạnh của dân tộc. Tổ chức Đoàn Thanh niên qua nhiều chặng đường lịch sử với tên gọi khác nhau nhưng luôn xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng, là đội xung kích của phong trào chung, có mặt trên mọi lĩnh vực đấu tranh chính trị, văn hóa, tư tưởng, quân sự và kinh tế, từ hậu phương đến tiền tuyến, từ vùng giải phóng đến vùng địch hậu, đâu đâu cũng có cánh tay của thanh niên, họ sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Một người ngã xuống, có nhiều thanh niên khác đứng lên, họ quyết chiến đấu cho đến mục đích thắng lợi hoàn toàn. Có thể thấy, Tuổi trẻ Trà Vinh luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí bất khuất, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng với thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh trên mảnh đất Trà Vinh anh hùng.

2.3.2. Những bài học kinh nghiệm qua các phong trào lịch sử của Thanh niên tỉnh Trà Vinh.

Một là, mọi thắng lợi và kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh từ trước đến nay đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, cụ thể là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Đoàn và các Sở, Ngành, đoàn thể, gia đình và xã hội.

Hai là, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho việc mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Ba là, thực hiện đổi mới sâu sắc nội dung, hình

thức, phương pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, điều kiện và cơ chế từng thời kỳ, phù hợp với đặc điểm của các đối tượng thanh niên và luôn hướng về cơ sở, đi sâu, đi sát cơ sở với phương châm tuổi trẻ với khát vọng thực tế, ý chí tiến thủ, tay nghề thành thạo, đôi với tổ chức phải trung thành, làm người tử tế và phong trào phải thiết thực.

3. Kết luận

Hoạt động đoàn phải phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; đảm bảo gắn liền giữa nhiệm vụ chính trị với nhu cầu, nguyện vọng thiết thực, chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện và môi trường tốt để thanh niên phát huy tinh thần xung kích trong mọi hoạt động. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phải tạo động lực và nội lực mạnh mẽ để đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và thanh niên trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn mối quan hệ giữa nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của thanh niên, giữa bồi dưỡng, đào tạo và phát huy thanh niên. Khắc phục bệnh quan liêu, hành chính, thái độ thụ động,... trong đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, học vấn và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh thiếu niên, quan tâm tạo điều kiện và có yêu cầu cao về sự tu dưỡng rèn luyện để đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội luôn nêu gương tốt cho thanh thiếu nhi. Trong triển khai thực hiện các phong trào đảm bảo mỗi hoạt động của Đoàn phải thật sự là hoạt động nổi bật, có sức lan tỏa, để lại ấn tượng trong thanh thiếu nhi và xã hội.

Tài liệu tham khảo

1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1 (1920 - 1954), NXB Sự thật, H.1981
2. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (1995): *Lịch sử tỉnh Trà Vinh, tập 1, 2 và 3*, Ban Tư tưởng Tỉnh ủy Trà Vinh.
3. Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân Trà Vinh – 30 năm kháng chiến (1945 - 1975), NXB Quân đội nhân dân, H.1998
4. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và quân dân huyện Càng Long anh hùng (1930 - 1975), Huyện ủy Càng Long ấn hành năm 2000.
5. Lâm Ngọc Rạng: Tài liệu các sự kiện công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “*Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh (1931 – 2017)*”.